

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  
Số: 5412/CV-CTS.PTCD/20  
(V/v: thay đổi bao bì sản phẩm chương trình  
Sữa học đường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020

**Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện.**

**- Các đơn vị thụ hưởng chương trình sữa học đường trên địa bàn Tp. Hà Nội.**

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện và các đơn vị thụ hưởng chương trình sữa học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam vinh dự là đơn vị cung cấp sản phẩm cho Chương trình Sữa học đường Thành phố Hà Nội. Sau gần 02 năm triển khai, Vinamilk chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã cùng phối hợp và chủ động tổ chức nhiều hoạt động giúp Chương trình được triển khai một cách an toàn và hiệu quả.

Hiện nay, cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Vinamilk đã nghiên cứu và lấy ý kiến đồng ý người tiêu dùng, xét thấy cần thay đổi mẫu mã bao bì của các sản phẩm sữa tươi. Nhằm phục vụ tốt hơn cho việc phát triển, xây dựng hình ảnh và hoàn thiện nhận diện giúp khách hàng chọn mua đúng sản phẩm của Vinamilk, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường cũng sẽ được thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Nội dung thay đổi như sau:

Tên sản phẩm	Hình ảnh bao bì (hiện tại)	Hình ảnh bao bì (có thay đổi)
Sữa tươi tiệt trùng không đường nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi – Học đường		



<p>Sữa tươi tiệt trùng có đường nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi – Học đường</p>		
--	---	---

Thời gian dự kiến cung cấp cho các đơn vị thụ hưởng: kể từ tháng 09/2020. Trong quá trình thay đổi bao bì, sản phẩm cung cấp cho các đơn vị sẽ tồn tại cả 2 mẫu bao bì mới và bao bì cũ, và các sản phẩm sử dụng bao bì cũ vẫn có giá trị theo thời hạn sử dụng được in trên sản phẩm

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: PTHDCD.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM



Phạm Tuyên

